



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 2. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. สรุปสาระสำคัญการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย 2. สรุปข้อมูลการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547-2553 3. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด ประจำปี 2551-2553 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สรุปรายละเอียด โครงการ มก.- สอ.มก. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 5. สรุปการประชุมหารือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชายฝั่งทะเลอันดามัน 6. รายงานผลการประชุมคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม 7. สรุปสาระการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาการระบาดของ ของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 8. สรุปผลการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย พัฒนาและการจัดการทรัพยากรดิน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		<p>9. การโอนย้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรไปสังกัดคณะเกษตร</p> <p>10. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก</p> <p>11. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”</p>	<p>ประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน และคืนพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่กรมป่าไม้ อธิการบดีจึงขอรับนำไปตรวจสอบและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ที่ประชุมฯ แสดงความชื่นชมยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้ง 2 รายการ และให้กำหนดเป็นนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย กรณีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ ขอให้มหาวิทยาลัยนำผู้ที่ได้รับรางวัลมาเสนอผลงานในที่ประชุม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดีอันเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิตผู้ได้รับรางวัลนั้น ๆ ต่อไป</p> <p>ที่ประชุมทราบ</p>
3	สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.	รายงานความคืบหน้าการติดตามความครบถ้วนของเงินรายได้คณะ สำนักสถาบัน	ที่ประชุมทราบ
4	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <p>1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย</p> <p>1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นิติ เรื่องพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย</p> <p>1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์</p> <p>1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยสองคน ประกอบด้วย</p> <p>1.3.1 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ</p> <p>1.3.2 นายรัตน์ พานิชพันธ์ เป็นกรรมการ</p> <p>1.4 ผู้แทนผู้บริหารที่เป็นคณบดีหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>1.5 ผู้แทนผู้บริหารที่เป็นผู้อำนวยการ สำนักหรือสถาบันหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>1.6 นายคสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เป็นกรรมการ</p> <p>1.7 ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>1.8 ศาสตราจารย์ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับคณบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือเทียบเท่าหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>1.9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำสอนคน</p> <p>1.9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา เป็นกรรมการ</p> <p>1.9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศิริ จันทรเปรม เป็นกรรมการ</p> <p>ที่ประชุมได้พิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 รวม 9 ข้อ</p>
		กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษ แก่นิสิตภาควิชาคณตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ เปลี่ยนเป็น ห้อง 804 ชั้น 8 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
5	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบาย การพัฒนาคณะฯ	นโยบายการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระยะ 4 ปี (23 กรกฎาคม 2554 - 22 กรกฎาคม 2558)	อนุมัติ
6	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิจารณ์ วิชชุกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน- อุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 1877 สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ดำรง ตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเกษตร สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	มีมติให้แต่งตั้ง อาจารย์เดิมนักดี สุขวิบูลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์อำนาจ ชีระวนิช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา	มีมติให้แต่งตั้ง นายเรวัตี อำทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ยมะคุปต์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ วีระถาวร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์ สมชาย ธนสินชยกุล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ	ที่ประชุมทราบ
		การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 39 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 28 ฉบับที่ 47 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 2. ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน 2553 จำนวน 177 ข่าว	
7	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามเสนอ
8	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ขอความอนุเคราะห์รับโอนนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และลดหย่อนการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นกรณีพิเศษ	เห็นชอบการรับโอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยนครราชสีมา สำหรับการลดหย่อนเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นกรณีพิเศษ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นผู้พิจารณา
9	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติใช้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ในการจัดการเรียนการสอน โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	คณะประมง	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
11	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
12	คณะวนศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
13	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป แผน ก แบบ ก(2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ แบบ 2(2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร รวมจำนวน 6 หลักสูตร	
15	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย-ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
16	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	
17	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 การขออนุมัติปรับปรุงรหัสวิชาและชื่อวิชา จำนวน 3 รายวิชา	
18	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
19	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20	โครงการวิชานุกรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
21	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ 01203371 วิศวกรรมขนส่ง	
22	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 10 และ ครั้งที่ 11) จำนวน 5,051 คน	
23	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ	การขอลอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552	
24	กองคลัง	สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 และประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2553	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ขยายวงเงินการอนุมัติและการตั้งจ่ายเงินในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน รองอธิการบดี และอธิการบดี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากสภาพการณ์ ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
25	นายอนันต์ เกตุรา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	ข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. สมคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งกองทุนนิสิตเก่า มก. จำนวน 15 คน เพื่อระดม- ทุนในการช่วยเหลือนิสิตเก่าที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมของนิสิตปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 2) สมคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดสร้างหอณาพิกาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ หรือสถานที่ออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร โดยสมาคมฯ ได้ขอความ ร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อประสานเกี่ยวกับการออกแบบหอ ณาพิกา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 (ต่อ)		<p>ได้ร่วมกันออกแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครการออกแบบ และมอบให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดูแลโครงสร้างและฐานรากการก่อสร้างหอนาฬิกา โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติและประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554</p> <p>3) สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยานานาชาติ มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการ 1 บัณฑิต 1 ทุน 1 บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภารกิจด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยานานาชาติได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดย ส.มก. จะติดต่อกับนิสิตเก่าที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาบริษัทละ 1 ทุน ต่อนิสิต 1 คน โดยจะเป็นการดูแลตั้งแต่ปี 1 จนถึงสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของนิสิตให้รับรู้และเข้าใจความเป็นไปของสังคม พร้อมทั้งนำข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างไปเผยแพร่สู่ท้องถิ่นของตน โดยจะนำข้อมูลมารายงานความก้าวหน้าเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป</p>	
26	ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพิจารณาความดีความชอบเป็นหลัก โดยเฉพาะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานซึ่งมีกรอบในการดำเนินการ แต่ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันในรายละเอียดการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมีความไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการอุทธรณ์ร้องทุกข์ค่อนข้างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติให้มากขึ้น</p>	<p>ประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า กรณีประเด็นปัญหาจากการอุทธรณ์ร้องทุกข์นั้น คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สามารถนำข้อมูลประเด็นปัญหาสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำเสนอฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายรวบรวมสรุปประเด็นปัญหาจากการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri